



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๕-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

จากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที ๑๔ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๑, ๓ มูลค่าข่าว ๓๒๕,๓๑๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

สำรวจสภาพม็อบ
ม็อบต่อต้านรัฐบาล
ทางขึ้น-ทางลง 3

สำรวจสภาพม็อบ ม็อบต่อต้านรัฐบาล ทางขึ้น-ทางลง

6 เป็นภาพที่ย้อนแย้งสวนทางกันอย่างยิ่ง ในขณะที่แกนนำการชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาล อย่าง นายสุเทพ เทือกสุบรรณ จะประกาศศกตกรการก้าว “ยกระดับ” การชุมนุมถึง 4 ข้อ

และลงท่นนำเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนพรรคประชาธิปัตย์อีก 8 คน ลาออกจากตำแหน่ง สละเอกลิทธิคัมครอง

แทนที่บรรยากาศของการชุมนุมจะตึกคักและเข้มข้นยิ่งขึ้น การกลับเป็นในทางตรงข้าม

ต ่อนักประชาชนหลายหมื่นคน ที่มาร่วมตัวกันบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เมื่อเย็นวันที่ 11 พฤศจิกายน เพื่อฟังว่า “เดินตาย” ที่ผู้นำการชุมนุมระบุไว้คืออะไร

นายสุเทพขึ้นปราศรัยว่า ตนและ ส.ส.ปชป. อีก 8 คน คือ นายถาวร เสนเนียม นายสาทิตย์วงศ์ทองเตย นายวิทยา แก้วภราดัย นายอิสสระ สมชัย นายชุมพล จุลใส นายพุทธพงษ์ ปุณณกันต์ นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ และ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ จะไปยื่นลาออกจากตำแหน่ง ส.ส. ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 เพื่อมาต่อสู้ร่วมกับประชาชน

และประกาศยุทธวิธีการต่อสู้แบบ



อารยะทัศน์ 4 แนวทาง ประกอบด้วย

- 1.ขอให้หยุดงานทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2556
- 2.ขอให้บรรดาพ่อค้านักธุรกิจทั้งหลายหยุดชำระภาษี อย่านำรัฐบาลนี้มีสตาบิลไปโกงกันอีก
- 3.ขอให้ทุกบ้านทุกสำนักงานชกชงชาติขึ้นทั่วประเทศ ไปไหนมาไหนติดธงชาติไว้ และแขวนคอด้วยนกหวีด
- และ 4.หากประชาชนพบเห็นนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และ ลี้ล้อบริวาร ไม่ต้องพูดด้วย ให้เป่านกหวีดใส่อย่างเดียว

พังแล้วชนระเทิกยิ่ง แต่สภาพความเป็นจริงความเคลื่อนไหวในสังคมเมื่อ 12 พฤศจิกายน ก็มีได้สอดคล้องคล้อยตามกับข้อเรียกร้องของแกนนำผู้จัดการชุมนุม

นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า มีชาวกระจ่ายในสังคมออนไลน์ว่า หลายมหาวิทยาลัยหยุดการเรียนการสอนในวันที่ 12-15 พ.ย.นั้นไม่เป็นความจริง มศว ยังมีการเรียนการสอนตามปกติ ไม่ได้ประกาศหยุดเรียน

ส่วนนิสิต อาจารย์ หรือบุคลากรของ มศว นั้น หากใครอยากจะไปร่วมชุมนุมก็ไม่ได้บังคับหรือสั่งห้าม

นายอาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า มหาวิทยาลัยไม่ได้ประกาศหยุดเรียน หรือหยุดทำงาน แต่ก็ไม่ได้ห้ามนักศึกษา หรือบุคลากรไปร่วมชุมนุม และถึงมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนจะประกาศปิดก็ไม่เป็นประโยชน์ เพราะไม่เกิดผลกระทบอะไรกับรัฐบาล

แต่ผู้ที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงคือนักเรียนและนักศึกษา

ภาคธุรกิจยิ่งชัดเจน **นายอิสระ ว่องกุศลกิจ** ประธานสภา

หอการค้าแห่งประเทศไทย แถลงจุดยืน 3 ประเด็นว่า

- 1.การคัดค้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันได้สิ้นสุดลงแล้ว จากที่พรรคร่วมรัฐบาลลงนามในสัปดาห์ก่อน
- 2.ขอให้ทุกฝ่ายลดการเผชิญหน้าและทำทายเป็นกันและกัน ไม่ใช่ความรุนแรง
- 3.ขอให้ทุกฝ่ายยึดผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นหลัก เพื่อให้ความสันติสุขกลับสู่ประเทศอีกครั้ง

ส่วนที่ผู้ชุมนุมประกาศให้ทุกฝ่ายหยุดงานวันที่ 13-15 พ.ย.นั้น ภาคเอกชนไม่ตอบรับข้อเสนอ และไม่ได้ประกาศให้พนักงานของบริษัทที่เป็นสมาชิกหอการค้าไทยหยุดงาน

เช่นเดียวกับข้อเสนอให้หยุดจ่ายภาษีภาคเอกชนจะไม่ปฏิบัติตามแน่นอน

เพราะเป็นเรื่องผิดกฎหมาย

นายพยุหศักดิ์ ชาตีสฤทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้หารือกับสมาชิก ส.อ.ท. เห็นตรงกันว่าการนัดหยุดงานเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม เพราะจะกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต

ขณะที่การชะลอการชำระภาษีซึ่งเป็นหน้าที่ของพลเมืองดี หากไม่เสียภาษีจะเป็นการคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง

ภาคเอกชนมองว่าการชุมนุมน่าจะจบลงได้แล้ว

ในภาพความเป็นจริงรัฐบาลถอยสุดขอยุติสภาฝักกฎหมายยกเว้น ผู้มีสติในแต่ละสัปดาห์แต่ละฝ่ายออกมาตั้งและเตือน

นายสุเทพจะผลักดันการชุมนุมต่อไปอย่างไร

หรือจะหาทางลงที่นิมนวลที่สุดอย่างไร